



## ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

### เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารของ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2516

เพื่อให้การยื่นหลักฐานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2516 ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

1. นักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร จะต้องสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2516 ได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย จะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของทางราชการรับรองมาแสดง
2. ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันฯ ไปติดต่อขอรับใบรับรองผลการสอบไล่ภาค 1 ที่ตึก สวป.
3. นำใบรับรองผลการสอบไล่ ภาค 1 พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
  - 3.1 สำเนาใบสำคัญ สด. 9
  - 3.2 สำเนาใบ สุทธิ หรือใบ ประกาศนียบัตร ม.ศ. 5 หรือเทียบเท่า ไปยื่นที่แผนกโสตทัศนศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2517
4. แผนกโสตทัศนศึกษา จะเสนอเรื่องขอผ่อนผันฯ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2517
5. นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอลงชื่อแล้ว ยังมีหนังสือตามกฎหมายที่จะต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารมา

## ข่าวจาก อสมร.

### โครงการเสียงตามสายเริ่มดำเนินการแล้ว คิดคำโหวงตามจุดสำคัญ ๆ และวันคำหัวไป

โครงการเสียงตามสายของฝ่าย ประชา สัมพันธ์ อสมร. ได้ดำเนินการเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 เวลา 12.00-13.00 น. ภายหลังจากได้กำหนดการทดลองจนเป็นผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้มีการสำรวจการรับฟังจากการทดลองตามจุดสำคัญ ๆ ที่ติดตั้งลำโพงครั้งแรก 8 แห่งก่อน และทั้ง 8 แห่งดังกล่าวก็จะสามารถกระจายเสียงให้นักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้สามารถรับฟังอย่างชัดเจน

นายนิพนธ์ พิทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ของ  
อำนวยการ

## ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยออเรกอน เยี่ยมชมภาคจิตวิทยา ม.ร.

ศาสตราจารย์ Norman D. Sundburg แห่งมหาวิทยาลัย Oregon สหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยมชมภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2516 นี้ เวลา 10.00 น. ได้บรรยายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับจิตวิทยา ณ ห้องประชุมอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

ดร. ภิญโญ ณ นคร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร. โสภ ฐพิภุชชัย หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ และ นักศึกษา ที่เรียนจิตวิทยาเป็นวิชาเอก ได้ร่วมต้อนรับและฟังคำบรรยายที่มีสาระประโยชน์ยิ่ง



ภาพและข่าว โดย นายพิเศษ เอกอุบ  
ประธานชุมนุมถ่ายรูปร ม.ร.

## ประกาศคณะนิติศาสตร์

### เรื่อง ปฏิเสธข่าวที่ไม่มีมูลของแถลงการณ์ร่วม นักศึกษาถูกรและนครบาล

ตามที่ ได้มีประกาศของผู้ ใช้ชื่อว่า "รามคำแหงต้องอยู่คู่ชาติไทย" ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 ภายได้พาดหัวว่า "แถลงการณ์ร่วมนักศึกษาถูกรและนครบาล" มีข้อความตอนหนึ่งว่า ข่าวล่าสุดแจ้งว่าขณะนี้ ทางเนติบัญญัติสภาไม่ยอมรับรองอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ทาง อสมร. ไม่เคยเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เลย นั้น

ข้างนี้ ไม่มีมูลความจริงเลย ทางคณะนิติศาสตร์

อำนวยการ

## ข่าวจากวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคร MK 304 (เพิ่มเติม)

1. เนื่องจากปรากฏว่ามีตำราชื่อพฤติกรรมผู้บริโภคร โดย อาจารย์ ธงชัย สันติวงษ์ ขายอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้สอนวิชานี้ใน ม.ร. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าน่าจะนำมาใช้เป็นตำราสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคร MK 304 ในป็นนี้ได้ จึงขอให้นักศึกษาหาตำราเล่มที่กล่าวมาเตรียมไว้ก่อนเปิดสมัยศึกษา (ราคาเล่มละ 40.00 บาท)

2. สำหรับปีการศึกษาหน้า ผู้สอนจะได้จัดทำคำสอนขึ้นใหม่ และจะได้แจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป.



อาจารย์ สุปรัดดา เบญจวรรณการ  
คณะบริหารธุรกิจ

## ข่าวจากกระบวนวิชา PS 320 (PR: PS 220)

### องค์การระหว่างประเทศ

1. ขอบเขตการศึกษา  
เป็นการศึกษาพฤติกรรมทาง การ เมือง ระหว่างประเทศ ที่ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมกันในสถาบันกลางระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งระหว่างกัน และเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ร่วมกัน
2. สาระในการศึกษา

ในการศึกษาวิชาขององค์การระหว่างประเทศนี้ จะแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

บทที่ 1 องค์การระหว่างประเทศ: ความทั่วไป  
เป็นการกล่าวถึงลักษณะทั่วไปขององค์การระหว่างประเทศ

## ข่าวจากคณะมนุษยศาสตร์

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2516 นี้ คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์เพิ่มอีก 3 ท่าน คือ

### ภาควิชาภาษาอังกฤษ

นางพรสุข บุญสุภา วุฒิได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และ Diploma in English Studies Class III จาก The University of Wales Institute of Science and Technology ประเทศสหราชอาณาจักร

### ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

น.ส.นงลักษณ์ ใจสงฆ์ วุฒิได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก จุฬาลงกรณ์

อำนวยการ



### ในวงการศึกษ

#### ญี่ปุ่นทดลองการศึกษามหาวิทยาลัยแนวใหม่

อาจารย์ ผาณิต โชคบุตร  
คณะมนุษยศาสตร์

เรียบเรียงจากนิตยสาร HEE ฉบับ 22 ต.ค. 2516

ประเทศญี่ปุ่นกำลังขยายวงงานของสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ขึ้นกับรัฐบาลออกไป การดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาหน้าในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้ โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของชาติ รับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้นประมาณ 2,700 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 580 คน ทั้งนี้รวมความไปถึงสถาบันการศึกษาตามท้องถิ่นต่าง ๆ และสถาบันของเอกชนด้วย ตามความจริงแล้วมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนั้นมีความรับผิดชอบเพียงไม่ถึงครึ่งของจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาคือในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รัฐบาลได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่ง สภา Diet ได้ประกาศกฎปฏิการจัดตั้ง Tsukuba University ขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม นี้

มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ มีความแปลกใหม่หลายด้าน อาทิเช่น ไม่มีคณะหรือแผนกดังเช่นมหาวิทยาลัยแต่ก่อน ๆ แต่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสอน 6 กลุ่ม และกลุ่มเรียน 26 กลุ่ม การบริหารงานมหาวิทยาลัยก็แตกต่างจากแห่งอื่น ๆ ด้วย คือ การตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกระทำโดยอธิการบดี รองอธิการบดี 5 ท่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 ท่าน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่น ๆ นั้นคณาจารย์ในระดับคณะหรือแผนก เป็นผู้ตัดสินใจปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรพนักงานเจ้าหน้าที่ การวางหลักสูตร หรือแม้แต่ด้านงบประมาณทั้งสิ้น

การแยกหน้าที่ สอนออกจากงานด้านบริหารนั้นแม้ว่าจะทำเพื่อประสิทธิภาพของส่วนรวมก็ตาม ก็ได้รับการคัดค้านจากบรรดาครูอาจารย์เช่นกัน แต่เท่าที่กระทำอยู่ กระทรวงศึกษาธิการยังมีได้มีโครงการจะนำวิธีการนี้ไปใช้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพียงแต่เริ่มทดลองกับ Tsukuba University ก่อนเพื่อผลก่อนการตัดสินใจใด ๆ

ส่วนโครงการที่จะขยายวงงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วออกไปอีกก็กำลังดำเนินงานอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา (Hiroshima University) ที่ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1949 จะเปิดแผนกวิชาใหม่ขึ้นว่าด้วยการประสานงานด้านวิชาการระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary science studies) ส่วนมหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1918 ก็จะมีการปรับปรุงใหม่เพื่อเปิดทางให้การสอนและการค้นคว้าโครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้

### ข่าวจากแผนกศิลปและการแสดง และชุมนุมดนตรีไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 16 แผนกศิลปและการแสดง ได้ร่วมมือกับชุมนุมดนตรีไทย ราวถวายพระพรและบันเทิงดนตรี ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 เวลา 15.00 น.



ภาพและข่าว โดย นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ทั้งสองทาง การปฏิรูปของทั้งสองมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะเริ่มขึ้นในปีการศึกษาที่จะถึงนี้

กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการระยะยาวที่จะเตรียมก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแนวใหม่อย่างสิ้นเชิง การก่อตั้งซึ่งคาดว่าจะสำเร็จผลในระหว่างปี 1975-1976 นี้ จะทำให้สถาบันแห่งใหม่เหล่านี้มุ่งและรับผิดชอบแต่เพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐด้านพลศึกษา ด้านฝึกหัดครู ด้านศิลปะ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยทางวิทยุ หรือ ทางโทรทัศน์.

#### มนุษยศาสตร์

#### ต่อจากหน้า ๑

มหาวิทยาลัย และ Diplome d Aptitude a l'Enseignement du Francais a l'Etranger จาก Universite des Langues et Lettres de Grenoble ประเทศฝรั่งเศส และปริญญา la Maitrise es Lettres จาก Universite des Langue et Lettres de Grenoble ประเทศฝรั่งเศส

#### ภาควิชาประวัติศาสตร์

นายอริย ชันชพิน วุฒิได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญา Master of Arts (History) จาก Duquesne University ประเทศสหรัฐอเมริกา



### ประกาศคณะนิติฯ Δ ต่อจากหน้า 1

ได้เคยออกข่าวเรื่องหลักสูตรอนุปริญญา ทาง นิติศาสตร์ ลงในข่าวรวมค่าแห่งฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2516 แล้วว่า หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ของมหาวิทยาลัยรวมค่าแห่ง ได้รับความเห็นชอบในสมัยสภาการศึกษาแห่งชาติแล้ว ส่วนหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรวมค่าแห่ง ได้รับการพิจารณาต่อมาทางคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐใกล้จะเสร็จแล้ว และข่าวคืบหน้าขณะนั้นก็คือ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ ม.ร. ของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐครั้งที่ 3/2516 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2516 คณะกรรมการได้มีมติเห็นสมควรรับรองหลักสูตร อนุปริญญา ทาง นิติศาสตร์ ม.ร. และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังสำเนาสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้ เมื่อทบวงฯ แจ้งมติรับรองหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร์มาแล้วเมื่อใด มหาวิทยาลัยก็จะได้รับดำเนินการขอโอนระดับบัณฑิตสภาไว้สำหรับผู้สำเร็จอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ ม.ร. เข้าศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตามข้อ 56 แห่งข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวแล้วไม่มีปัญหายุ่งยากแต่ประการใด

ฉะนั้น จึงขอประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดตามข่าวที่ไม่มีมูลความจริงข้างต้น.

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2516  
(ศาสตราจารย์สง่า ลีละสมิต)  
คณบดีคณะนิติศาสตร์



### ประกาศ มร. ต่อจากหน้า ๑

ราชการทหาร และต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหารของตน ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหมายเรียกด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน.

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2516  
(ศาสตราจารย์ ไพบุลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี)  
รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ  
รักษาการแทนอธิการบดี





### แนะนำเกี่ยวกับวิชา

#### สังคมวิทยา 103 และรัฐศาสตร์ 103

1. ในภาคที่สองของปีการศึกษา 2516 นี้ คาดว่าเวลาเรียนจะน้อยกว่าทุกภาคเท่าที่เคยเป็นมา ทั้งนี้ เพราะจะมีการรีบสอบไล่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้สนใจได้ออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นจึงขอให้ นักศึกษาพยายามเร่งอ่านตำราและศึกษาคำบรรยายเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อประสพผลดีในการสอบไล่

2. นักศึกษาควรทราบว่าการสอบวิชา 3 หน่วยกิตนั้น นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมประมาณ 100 ชม. การดูหนังสือนั้นขอให้พยายามทำอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนั่งทบทวน แม้ขณะเดินทางไปและกลับบนรถโดยสารและในระหว่างวันเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุด

3. การดูหนังสือที่ดีวิธีหนึ่ง คือการตั้งคำถามล่วงหน้าไว้ ในใจเมื่อเริ่มอ่านคำบรรยาย หรือ อ่าน ตำรา การอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายย่อมทำให้เข้าใจและจำได้ยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาอ่านคำบรรยายหรือคำบรรยายแล้ว สมควรที่จะย่อไว้สำหรับทบทวนก่อนสอบไล่ การย่ออาจทำในรูปของบันทึกสั้น ๆ เขียนไว้ด้านซ้ายมือของสมุดจากคำบรรยาย นอกจากนั้นควรทำย่อจากหนังสือประกอบการเรียน

4. นอกเหนือจากตำราดังกล่าวแล้ว นักศึกษาที่ลงทะเบียนสังคมวิทยา 103 แต่ไม่ได้มาเรียนสม่ำเสมออาจหาคำบรรยายเพิ่มเติมได้จากแผ่นปลิวคำบรรยาย ซึ่งมีด้วยกัน 2 ชุด ชุดใหม่แก้ไขเพิ่มเติมมิถุนายน 2516 จัดหาได้จากฝ่ายตำรา

5. สำหรับรัฐศาสตร์ 103 ได้มีการแก้ไขแผ่นปลิวซึ่งอธิบายข้อความในคำราให้ง่าย และกระชับขึ้น พร้อมทั้งเนื้อหาบางเรื่องเพิ่มเติม เช่นการเลือกตั้ง ส.ร.อ. และตัวอย่างข้อสอบไล่

6. การสอบไล่ของทั้งสองวิชานี้จะเป็นปรนัยแบบ multiple choice (หรือ พหุโอกาส) ทั้งสิ้น (คือให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดจากคำตอบ 5 คำตอบที่เขียนไว้ให้แล้ว) มีข้อสอบทั้งสิ้นประมาณ 140 ข้อ ใช้เวลา 2 1/2 ชั่วโมง ตัวอย่างข้อสอบเคยลงใน ขร. แล้ว

7. การให้คะแนนนั้นให้ข้อละ 1 คะแนน ผู้ที่ทำได้ถูกต้อง 60 % ถือว่าสอบไล่ได้ คือได้เกรด ที. สำหรับเกรดนั้นปกติตั้งแต่ 77 % ขึ้นไป ศัพท์ภาษาอังกฤษจะมีออกสอบบ้าง แต่ควรทราบไว้

7.1 หากมีศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมีภาษาไทยกำกับไว้ด้วย

7.2 อาจมีศัพท์ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ซึ่งไม่มีคำแปลไทยอย่างมากไม่เกิน 5-6 ศัพท์

8. ขอให้นักศึกษาเริ่มทำความเข้าใจเนื้อหาของวิชาแต่บัดนี้ แล้วผลสำเร็จจะเป็นของนักศึกษาเอง "ที่ใดมีความพยายามที่นั่นย่อมมีความสำเร็จ"

ดร. บรรพต วีระสัย

### ประกาศคณะนิติฯ $\Delta$ ต่อจากหน้า 2

#### สำเนา

สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามคำสั่งที่ 5/2516 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2516 ได้มีการประชุมพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร รวม 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1/2516 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2416 ครั้งที่ 2/2516 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2516 และครั้งที่ 3/2516 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2516 สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้

ผู้ที่ได้รับอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ จะต้อง มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 114 หน่วยกิต ดังนี้

ก. วิชากฎหมาย (บังคับ) 77 หน่วยกิต วิชาที่กำหนดไว้ในหมวดนี้รวมทั้งหมด 28 ลักษณะวิชา เนื้อหาของวิชาที่จัดสอนอยู่ในมาตรฐาน จึงเห็นชอบตามที่จัดหลักสูตรไว้ แต่เห็นว่าในหมวดนี้ควรที่จะได้เพิ่มวิชาว่าความ (กฎหมาย 415) อีก 1 ลักษณะวิชา เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้านความรู้ว่าความเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทนายความชั้น 2 ต่อไป วิชาความรู้ว่าความนี้ กำหนดให้มี 2 หน่วยกิต ดังนั้น วิชาบังคับในหมวดนี้ จึงสมควรเพิ่มเป็น 79 หน่วยกิต

ข. วิชาพื้นฐานทั่วไป (บังคับ) 31 หน่วยกิต วิชาบังคับในหมวดนี้มี 11 ลักษณะวิชา เนื้อหาของวิชาที่จัดสอนอยู่ในมาตรฐาน จึงเห็นชอบตามที่จัดหลักสูตรไว้

ค. วิชาอื่น ๆ (วิชาเลือก) 4 หน่วยกิต เห็นชอบตามที่จัดหลักสูตรไว้

คณะนิติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้แทนมหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 3/2516 ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตข้อ ก. ของคณะอนุกรรมการ โดยย้ายวิชาการว่าความมาไว้เป็นวิชากฎหมายบังคับในหลักสูตรปีที่ 2 เปลี่ยนเลขประจำลักษณะวิชานี้เป็น กฎหมาย 313 และสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุม ครั้งที่ 9/2516 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2516 ได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

คณะอนุกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควรรับรองหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป.



### กระบวนวิชา PS 320 ต่อจาก 1

ประเทศ รวมทั้งปัญหาในด้านแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

บทที่ 2 พัฒนาการองค์การระหว่างประเทศ

กล่าวถึงพัฒนาการทั้งในด้านแนวความคิด และการจัดตั้งสถาบันที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่แนวความคิดที่เริ่มสมัยศตวรรษที่ 14 ซึ่งยังเป็นเรื่องของยุโรปโดยเฉพาะ เรื่อยมาในการประชุมระหว่างประเทศสมัยต่อ ๆ มา โดยเฉพาะการประชุมสันติภาพที่กรุงเฮกทั้งสองครั้ง (The Hague Peace Conference 1899 and 1907 จนถึงการจัดตั้งสันนิบาตชาติและสหประชาชาติ

บทที่ 3 สันนิบาตชาติ

กล่าวถึงหลักการและการดำเนินงานของสันนิบาตชาติในการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และพิจารณาวิธีการจัดการกับปัญหาระหว่างประเทศของสันนิบาตชาติ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามจุดมุ่งหมายของสันนิบาตชาติ

บทที่ 4 สหประชาชาติ

เป็นบทหลักของการศึกษาวิชานี้บทหนึ่ง เป็นการศึกษาถึงสหประชาชาติอย่างละเอียด ในฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศสากลเพื่อการศึกษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

บทที่ 5 องค์การส่วนภูมิภาค

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดภูมิภาคนิยม ซึ่งอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งองค์การส่วนภูมิภาค

ความหมายขององค์การส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาการและการประเมินบทบาทขององค์การส่วนภูมิภาคตามภาคพื้นต่าง ๆ ของโลก

### 3. วิธีการศึกษา

นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนโดยการเลคเชอร์ตามปกติแล้ว จะมีการสนทนาอภิปรายในบางโอกาส อาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องมา บรรยาย พิเศษ และอาจร่วมสนทนาอภิปรายนอกสถานที่ร่วมกับนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นที่เรียนวิชาเดียวกันนี้

### 4. เอกสารในการศึกษา

ใช้แผ่นปลิวที่ผู้บรรยายจัดทำขึ้นเป็นหลัก ส่วนหนังสืออ่านประกอบจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ไป

### 5. การสอบ

จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

อาจารย์ ธนาสุภรณ์ สตะเวทิน



# ปัญหาการศึกษา ?

## เรื่องการตรวจคัดเลือกทหาร

1. **ไม่ไปแสดงตัวในวันตรวจคัดเลือกทหาร**  
 ผมได้ทำการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร โดย มหาวิทยาลัยรวมคำแหงทำให้ และไปแสดงตัวในวันตรวจคัดเลือก เจ้าหน้าที่เช็คชื่อผมแล้วให้กลับบ้านได้ ผมถามหาทราบว่าจำเป็นต้องมีการพิมพ์มือไว้เป็นหลักฐาน และจ่ายบัตรที่แสดงว่าได้รับการผ่อนผัน และให้ใบแจ้งวันที่จะให้มาตรวจคัดเลือกใหม่ในปีหน้า ผมจะมีความผิดหรือไม่ เพราะทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำให้ผม.....

155 10194

ผู้ที่ ไม่ ไปแสดงตัวในวันตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ถึงแม้จะได้รับบัตรผ่อนผัน ๖ แล้วยังตามยอมมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเข้ารับ ราชการทหาร เช่นกัน. ....หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา

2. **ควรไปแสดงตัวหรือไม่**  
 ผมควรไปอำเภอบ้างเพื่อรับหมายเรียกหรือไม่ และควรไปแสดงตัวในการตรวจคัดเลือกไปหรือไม่.....

155 10194

กฎหมายระบุว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของนักศึกษาเองที่จะต้องไปติดต่อบริษัทหมายเรียก ๖ และไปแสดงตัวในวันตรวจเลือก เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของชายฉกรรจ์ทุกคนที่จะต้องทราบหน้าที่ของตนเอง.....

หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา

3. **จะถือว่าผิดหรือไม่ถ้าไม่ได้พิมพ์นิ้วมือ**  
 จะมีความผิดหรือไม่เพราะตอนผมไปแสดงตัวในวันตรวจเลือก เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ผมพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน.....

155 10194

ถ้าไม่รับหมายเรียก ๖ และไม่ไปแสดงตัวในวันตรวจเลือก ถือว่าหลีกเลี่ยงจัดชั้น มีโทษทั้งปรับทั้งจำ..... หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา

4. **ถ้าเป็นความผิดจะแก้ไขได้อย่างไร**  
 ถ้าทางอำเภอบอกว่าผมมีความผิด จะมีการแก้ไขอย่างไร.....

155 10194

วิธีแก้ไขขอให้นัก ศึกษาไป ติดต่อกับ เจ้า หน้าที่ สัสดีอำเภอด้วยตนเอง..... หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา



## อสมร. ต่อจากหน้า ๓

อสมร. ได้กล่าวถึงโครงการเพิ่มเติมว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังร้านค้าต่าง ๆ ให้ถ่ายทอดเสียงออกตามสายทุกๆ วัน (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00น. และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก็จะขยายโดยเพิ่มลำโพงอีกหลายแห่งในคันนี้ 2517

สำหรับลักษณะของรายการนั้น ประชาสัมพันธ์ อสมร. แจ้งว่า จะเป็นการเปิดเพลงสลับกับข่าวของมหาวิทยาลัย และจะมีสารคดีสั้น ๆ ที่น่ารู้มาเสนอเป็นหลักใหญ่ ส่วนรายการเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้น จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และขอแจ้งให้ผู้ประสงค์จะส่งข่าวส่งได้ที่ตู้รับข่าวของฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นำไปตั้งไว้ที่ ส.ว.ป. และหน้า อสมร.

### รายการวิทยุเพื่อการศึกษา ม.ร.

**ขอความร่วมมือนักศึกษาในการจัดรายการ**  
 ตามที่คณะกรรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ม.ร. ได้เริ่มจัดรายการทางสถานีวิทยุเสียงยานเกราะตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2516 และได้จัดรายการเรื่อยมาทุกๆ วัน ตั้งแต่เวลา 21.00-22.00 น. โดยรายการแบ่งออกเป็นส่วนวิชาการจากคณะต่าง ๆ สลับกับเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ นั้น

คณะกรรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ม.ร. ได้มีการประชุมถึงผลงาที่ได้รับมาในสัปดาห์แรก ณ ห้องประชุม อสมร. หลังเก่า โดยมี นายบุญส่ง เปี้ยถาวรชัย เป็นประธาน และกรรมการบริหารทุก ๆ คน พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ คุณรังจวน อินทรกันแหง และ อาจารย์ อนันต์ธนา อังคินันท์ ผลการประชุมได้มีมติว่า ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้ฟังรายการส่งคำติชมหรือเห็นว่าสมควรจะปรับปรุงรายการอย่างไร มาที่ประธานฝ่ายจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา อสมร.

★ **ข่าวโดย อาจารย์ อนันต์ธนา อังคินันท์**

**แก้คำผิด**  
**ประกาศรายการวิทยุการศึกษา ม.ร.**  
 ณ สถานีวิทยุ ยานเกราะ 20.00 เวลา 21.00 น. เปลี่ยนเป็น ณ สถานีวิทยุ ยานเกราะ 13.00 น. ตั้งแต่ เวลา 21.00 น. - 22.00 น.



## จากบรรณาธิการ

นักศึกษาและผู้่านข่าวรณงค์แห่งนี้ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจำนวนหน้า และราคาของ ขว. มาเป็นอันมากแยกแยะความเห็นออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท ดังนี้ .

ความเห็นประเภทแรก เรียกร้องให้ ขว. ขยายความหนาออกเป็น 8 หน้า และยอมให้ขึ้นราคา แม้ว่า จะอีกเท่าตัวคือ 1 บาท ก็ขอมอบจ่ายให้โดยดี

ความเห็นประเภทที่สอง บอกว่า ขว. หน้า 4 หน้าราคา 50 สตางค์ นั้นกระตุมมาก คงเสียว่าจะมีการโกงกินกันกระมัง แต่ความเห็นประเภทนี้ มีจำนวนน้อย

บ.ก. ขอชี้แจงรวม ๆ กัน เพื่อแก้ข้อข้องใจของนักศึกษา ดังนี้

ตามปกติ ราคาสินค้า รวมทั้งราคานงหนังสือพิมพ์ นักการค้าจะตั้งราคาไว้มากกว่าทุนสองเท่า เช่น ต้นทุนพิมพ์ ขว. โรงพิมพ์ คิดค่าจ้างฉบับละ 40 สตางค์ ค่าส่ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการออกหนังสือพิมพ์ เฉลี่ย อย่างหยาบ ๆ ตกฉบับละ 35 สตางค์ รวมต้นทุนทั้งสิ้น 75 สตางค์ ถ้าเราเป็นนักการค้า เราก็จะใช้ 2 คูณ 75 ได้ผลลัพธ์ 1.50 บาท ดังนั้นถ้าเราคิดขาย ขว. ก็จะต้องใช้ราคา 1.50 บาท เป็นราคาขายจึงจะถูกต้องกับหลักการค้า แต่มหาวิทยาลัยคิดให้ ขว. แก่ นักศึกษามากกว่าจะคิดขาย มหาวิทยาลัยรวมคำแหงผลิตข่าวรณงค์หรือ ขว. ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการสื่อสารและทางวิชาการ มิได้มีจุดมุ่งหมายจะค้าขายแสวงหาผลกำไร ดังนั้นการตั้งราคา ขว. จึงมิได้ใช้หลักการกำหนดสินค้าคงที่ บ.ก. ชี้แจงมา คนส่วนมากก็คงเห็นอยู่แล้ว หาก ขว. ใช้หลักการตั้งราคาสินค้าเป็นสองเท่าของราคาคูณ บางคนก็จะคิดว่า ต้นทุนของ ขว. ค่ามากเพียง 25 สตางค์เท่านั้น ใครเล่าจะทำ ขว. ด้วยราคาคูณเช่นนี้ให้เขาได้! ข่าวก ประภาค บทความและคอลัมน์เบ็ดเตล็ดใน ขว. ก็ล้วนแต่เน้นหนักทางวิชาการ และการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษา ดังนั้นจึงไม่มีข่าว ประภาค บทความทางบันเทิงซึ่งนำคินใจแต่อย่างใด และสิ่งเหล่านี้ นักศึกษาก็ยอมแสวงหาได้โดยง่ายจากสื่อมวลชน ขว. มิใช่สื่อมวลชนแต่เป็นเพียงสื่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาเท่านั้น

หวังว่า นัก ศึกษามีความเห็น โน้ม เอียงไปในทาง "ประเภทที่สอง" คงให้ความเป็นธรรมแก่ ขว. บ้างตามสมควร อย่างไรก็ตาม ขว. ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เอาใจใส่ ขว. ถึงกับส่งข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่อคำหรือสนับสนุน ขว. กับบัพักด้วยความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นเหล่านี้ล้วนมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้น.

บ.ก.

	อัครคำบำรุง ขว.	รายนามคณะกรรมการ ขว. ๒๕๑๖	ประธานกรรมการ	มหาวิทยาลัยรวมคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ค. หวังเมท ๒. บรังคณี กุลธรรมา ๒๕
	ข่าวรณงค์ ราชบัณฑิต	๑. นาสิตรา พึงกุลกล ๒. นายเมฆพร ปิ่นศรี ๓. นายธีรวิทย์ แก้วสุข ๔. นายปิ่นอช สุทธิวิทญญ์ ๕. นายอนันต์ เสือสุวรรณ ๖. นายชลลธิ์ ทรัพย์ชัย ๗. นายจรินทร์ ธานีรัตน์ ๘. นายสว่างฤทธิ์ คีติกง ๙. นายวิเชียร ทรัพย์วิชัย ๑๐. นายสมชาย มณีธนา ๑๑. นายพิเชษฐ ธีรเวียง ๑๒. นายอนันต์ธนา อังคินันท์ ๑๓. นายธรรมาธิ์เดช ทรัพย์วิชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ	
ข่าวรณงค์ ราชบัณฑิต	จำนวนหน้า ๓๒ ฉบับ สมาชิกพิมพ์รายปีฉบับละ ๑๕ บาท สมาชิกพิมพ์รายปีฉบับละ ๒๐ บาท ไปรษณียบัตรและซองไปรษณียบัตร	๑๔. น.ส.อรวิภา ทรัพย์วิชัย ๑๕. น.ส.อรวิภา ทรัพย์วิชัย ๑๖. น.ส.อรวิภา ทรัพย์วิชัย ๑๗. น.ส.อรวิภา ทรัพย์วิชัย	กรรมการ กรรมการ	สมาชิกพิมพ์รายปีฉบับละ ๑๕ บาท สมาชิกพิมพ์รายปีฉบับละ ๒๐ บาท ไปรษณียบัตรและซองไปรษณียบัตร

